

**KẾ HOẠCH  
Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện Duy Xuyên về việc tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân xã Duy Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu năm 2023 trên địa bàn xã như sau:

**I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU****1.Mục đích**

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện, định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các đồ chơi truyền thống; thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu.

Đảm bảo cho trẻ em đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, an toàn thiết thực, hiệu quả và đầy ý nghĩa; không phô trương hình thức. Tạo điều kiện cho trẻ có thêm cơ hội được phát triển bình đẳng, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ chính quyền địa phương, Ban giám hiệu, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể nhà trường và xã hội.

Các hoạt động tuyên truyền được tập trung thực hiện theo chủ đề:

***“Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.***

**2.Yêu cầu**

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phải phù hợp với tình hình thực tế của từng khối phố, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Tập trung ưu tiên, quan tâm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

## **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:**

### **1. Tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em.**

Ban BVCS&GDTE xã phối hợp Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” thi biểu diễn giữa các đội lân trên địa bàn 7 thôn. Đồng thời, kết hợp tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho 30 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật và trẻ em thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã.

Các thôn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại các điểm sinh hoạt nhà văn hóa thôn; đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

Tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Tổng đài Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam 18001581 để mọi trẻ em, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thiết thực chăm lo cho trẻ nhân dịp Tết Trung thu.

### **2. Vận động nguồn lực xã hội.**

Huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã nhằm hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu; thăm tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo nhằm đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.

### **3. Hoạt động kiểm tra.**

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở trường học mầm non trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em, kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

## **III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC**

### **1. Kinh phí:**

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 từ nguồn ngân sách xã và Quỹ Bảo trợ trẻ em xã. Ngoài kinh phí của UBND xã hỗ trợ, các thôn trích từ nguồn quỹ của thôn, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ về vật chất và tinh thần để đảm bảo cho trẻ em có một tết trung thu thật sự vui tươi đầm ấm.

### **2. Thời gian tiến hành các hoạt động:**

Từ ngày 29/8/2023 đến ngày 11/9/2023 hoàn thành việc lập danh sách trẻ em trong độ tuổi 0 đến 16 tuổi (*trẻ em có năm sinh từ tháng 8/2007 đến 8/2023*) để có cơ sở xây dựng Kế hoạch kinh phí tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2023.

Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2023 (*nhằm 10/8 đến 15/8 âm lịch*) tổ chức các chương trình văn nghệ kết hợp tặng quà cho các em tại các nhà sinh hoạt văn hóa các thôn, tùy theo điều kiện của mỗi thôn.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

### **1. Thường trực Ban bảo vệ trẻ em xã:**

Phối hợp với Đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ và các văn bản của UBND huyện về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; các kiến thức, thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tuyên truyền về mục đích ý nghĩa ngày tết Trung thu, tuyên truyền để mọi người dân tự giác tham gia tổ chức các hoạt động vui tết trung thu lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã vận động các đơn vị trong và ngoài xã, tổ chức vui tết và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho Ủy ban nhân dân xã và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

**2. Trạm y tế:** Tham mưu tổ chức kiểm tra các cửa hàng bán bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu trên địa bàn xã, tham mưu cho UBND xã xử lý các trường hợp bán bánh, kẹo đã hết hạn sử dụng, bánh kẹo không rõ nguồn gốc sản xuất để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu.

**3. Công an xã:** Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra trước, trong và sau tết trung thu, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự chung trên địa xã và tại các điểm tổ chức Trung thu cho trẻ em, các điểm dễ xảy ra cháy nổ, những nơi không được phép tổ chức, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm; ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn xã.

#### **4. Các trường học:**

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu; tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho học sinh đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí. Quán triệt cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại trường và tại khu dân cư, chơi các trò chơi lành mạnh, không mua và chơi những trò chơi mang tính bạo lực, những đồ chơi không có nguồn gốc xuất xứ trong dịp tết trung thu.

#### **5. Các thôn:**

Chi ủy, Ban thôn, Ban công tác mặt trận thôn, các chi hội đoàn thể thôn, tùy điều kiện của từng thôn có kế hoạch vận động sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn để tổ chức Trung thu cho các em được trang trọng, vui vẻ, có ý nghĩa.

#### **6. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể:**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích.

Tăng cường huy động các nguồn lực, kết nối dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Trung thu.

Đoàn thanh niên xã chỉ đạo các chi Đoàn thôn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ trong đêm trung thu tại các Nhà văn hóa các thôn, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lành mạnh trong dịp Tết Trung thu. Phối hợp với UBND tổ chức hội thi múa lân.

Hội chữ thập đỏ phối hợp với các đoàn thể vận động các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp Thường trực Ban bảo vệ trẻ em xã, tổ chức chương trình “vui tết trung thu” đồng thời trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại UBND xã vào ngày 27/9/2023 (**nhằm 13/8 âm lịch**)

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2023 của UBND xã Duy Hòa. Đề nghị các trường học, các ban, ngành, đoàn thể, các ban thôn trên địa bàn xã quan tâm, phối hợp tổ chức thực hiện để các hoạt động diễn ra có ý nghĩa và hiệu quả./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng LĐ-TB&XH huyện (b/c);
- Các ban, ngành, trường học, đoàn thể xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;

Lưu: VT, Hương(12b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**